

Quy Luật Giao Chiến



KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Đa-ni-ên 10:1-14, Khải huyền 13:1-8, Gióp 1:1-12 và 2:1-7, Giăng 12:31 và 14:30, Mác 6:5 và 9:29.

CÂU GỐC: “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8).

1 Các vua 18:19-40 kể lại một câu chuyện hùng hồn trong đó bản chất của cuộc xung đột vũ trụ được tiết lộ—Ê-li trên núi Cạt-mên, nơi Đức Chúa Trời vạch trần cái gọi là “các thần của các dân tộc”. Những vị thần này không phải chỉ là những điều tưởng tượng của ngoại giáo. Mà đằng sau các vị thần được tôn thờ bởi các quốc gia xung quanh Y-sơ-ra-ên thật ra là một cái gì đó khác.

“[Chúng] Tể những ma quỷ, chẳng phải là Đức Chúa Trời, Quì lạy các thần mà mình chưa hề biết, Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ phụ các người không kính sợ” (*Phục truyền 32:17*). Phao-lô nói thêm: “Những vật dân ngoại cúng tế là cúng tế các thần, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh em thông đồng với ma quỷ” (1 Cô-rinh-tô 10:20).

Vậy thì đằng sau những “thần” giả của các dân tộc thực ra là những con quỷ đội lốt. Điều này có nghĩa là tất cả các câu trong Kinh Thánh khi đề cập đến việc thờ hình tượng và các vị thần của dân ngoại đều là những phần nói về cuộc “vũ trụ thư hùng”.

Với bối cảnh này, chủ đề vũ trụ thư hùng được hiểu rõ ràng hơn. Và sự thật này có hàm ý sâu rộng, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bản chất của cuộc xung đột này và làm sáng tỏ vấn đề điều ác.

**Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 8 tháng 3.*

Một Thiên Sứ Bị Ngăn Trở

Như chúng ta đã thấy, các “thần” giả của các dân tộc đều là ma quỷ đội lốt. Chúng ta cũng thấy bằng chứng rằng đứng sau những bậc thống trị trần thế là những thế lực của ma quỷ trên trời. Ngay cả những thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái cũng có thể bị lực lượng của kẻ thù chống đối.

Đọc Đa-ni-ên 10:1–14, đặc biệt chú ý đến các câu 12, 13. Những câu này dạy điều gì có liên quan đến cuộc xung đột trong vũ trụ? Bạn nghĩ sao về việc thiên sứ được Chúa sai đến “bị ngăn trở” trong 21 ngày?

Một thiên sứ được Đức Chúa Trời sai đến sao lại có thể “bị ngăn trở” trong ba tuần? Là Đấng toàn năng, Đức Chúa Trời có quyền đáp ứng Đa-ni-ên ngay lập tức—nếu Ngài chọn làm như vậy. Nếu Ngài sử dụng quyền năng của mình để làm vậy, Ngài có thể khiến một thiên sứ hiện ra với Đa-ni-ên ngay lập tức. Tuy nhiên, thiên sứ được Chúa gửi đến đã bị “vua nước Phe-rơ-sơ (Persia)” “ngăn trở” suốt ba tuần. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

“Trong ba tuần, Gabriel vật lộn với sức mạnh của bóng tối, tìm cách chống lại những ảnh hưởng đang tác động lên tâm trí vua Si-ru. . . . Tất cả những gì thiên đàng có thể làm thay mặt cho dân sự Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Cuối cùng chiến thắng đã đạt được; lực lượng của kẻ thù đã bị kiểm soát trong suốt thời kỳ của Si-ru và tất cả những ngày của con trai ông là Cambyses.”—Ellen G. White, *Prophets and Kings*, tr. 572.

Để một cuộc xung đột như vậy diễn ra, Đức Chúa Trời không thể sử dụng toàn bộ quyền năng của Ngài. Kẻ thù phải có được một số quyền tự do và sức mạnh thực sự, mà không thể bị mất đi một cách thất thường, nhưng phải bị hạn chế bởi một số điều kiện cả hai phe đều biết (chi tiết không được tiết lộ cho chúng ta). Trong xung đột vũ trụ này dường như có những giới hạn mà ngay cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng phải tuân theo. Chúng được gọi là “Qui Luật Giao Chiến” mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong những bài học tới.

Thông hiểu những giới hạn này cũng không khó nếu chúng ta nắm được ý tưởng đã nói ở trên rằng Đức Chúa Trời chỉ làm việc bằng tình yêu thương, và chính tình yêu chứ không phải sự ép buộc là nền tảng cho chính phủ của Ngài. Biết rằng Chúa chỉ hành động qua những nguyên tắc xuất phát từ tình yêu thương có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến khốc liệt.

Bạn đã từng thử chỉ sử dụng tình yêu thay vì ép buộc người khác làm việc chưa? Bạn đã học được điều gì về sức mạnh thực sự của tình yêu so với việc dùng quyền lực?

Con Rồng của Khải Huyền

Sách Khải huyền cung cấp cái nhìn toàn diện về cuộc xung đột vũ trụ, miêu tả ma quỷ là “con rồng lớn” chống đối Đức Chúa Trời và “lừa dối cả thế gian.”

Đọc Khải huyền 13:1–8. Điều này tiết lộ gì về phạm vi quyền hạn của con rồng?

Con rồng (Sa-tan) không chỉ gây chiến chống lại Đức Chúa Trời (*Khải huyền 12:7–9*) và các tôi tớ Ngài (*Khải huyền 12:1–6*), mà nó còn được miêu tả là kẻ cai trị đằng sau các vương quốc trên đất chuyên đàn áp dân sự Đức Chúa Trời qua các thời đại.

Con rồng “đã cho . . . sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn” cho con thú từ biển (*Khải huyền 13:2; so sánh với Khải huyền 13:5 và 17:13, 14*). Con thú đến từ biển này “được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo và phạm thượng, và nó được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng” (*Khải huyền 13:5*).

Vì vậy, Sa-tan (con rồng) trao quyền lực và quyền cai trị cho một con thú (một thể lực tôn giáo-chính trị trần thế). Quyền lực này được thực hiện nhằm mục đích chiếm đoạt sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời. Con thú xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời; nó cũng gây chiến và thậm chí còn đánh bại các thánh đồ (các thánh) của Đức Chúa Trời, ít nhất là trong một giai đoạn. Quyền lực và thẩm quyền trên toàn thế gian này được trao cho con thú bởi con rồng, kẻ thống trị chiếm đoạt thế giới này.

Tuy nhiên, cũng có những giới hạn rõ ràng cho Sa-tan và các cơ quan của hắn, kể cả những giới hạn tạm thời. “Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở trong đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các người” (*Khải huyền 12:12*).

Sa-tan “biết thì giờ của mình còn chẳng bao nhiêu” (*Khải huyền 12:12*), và các sự kiện được mô tả trong Khải huyền diễn ra theo các mốc thời gian như lời tiên tri, cho thấy những giới hạn cụ thể (*xem Khải huyền 12:14 và 13:5*) cho sự thống trị của các thể lực tà ác này.

Quả thực, Đức Chúa Trời cuối cùng toàn thắng. “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết; cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (*Khải huyền 21:4*).

Dấu khó cho chúng ta nhận thấy lúc này, nhưng cuối cùng điều thiện sẽ toàn thắng điều ác mãi mãi. Tại sao chúng ta không bao giờ nên quên lời hứa tuyện vời này?

Trường Hợp của Gióp

Sách Gióp cho chúng ta một số hiểu biết sâu sắc về thực trạng của vấn đề thiện ác đấu tranh.

Đọc Gióp 1:1–12 và Gióp 2:1–7. Những nguyên tắc nào của cuộc chiến vĩ đại được tiết lộ ở đây?

Nhiều chi tiết quan trọng có thể được thu thập từ những câu này. Đầu tiên, dường như có một cuộc nhóm họp trên trời, không chỉ đơn thuần là cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan; các hành tinh khác cũng tham gia.

Thứ hai, có một tranh luận nào đó đang diễn ra, được báo hiệu bằng việc Đức Chúa Trời hỏi Sa-tan có nhìn thấy Gióp hay không. Nhìn thấy để làm gì? Trong bối cảnh của một tranh chấp lớn hơn đang diễn ra, câu hỏi này thật có ý nghĩa.

Thứ ba, trong khi Đức Chúa Trời tuyên bố Gióp là trọn vẹn, ngay thẳng và kính sợ Đức Chúa Trời thì Sa-tan tuyên bố rằng Gióp có vẻ kính sợ Đức Chúa Trời chỉ vì Chúa bảo vệ ông. Nhận xét này tương đương với một sự vu khống tính tình của Gióp lẫn của Đức Chúa Trời (*so sánh với Khải huyền 12:10, Xa-cha-ri 3*).

Thứ tư, Sa-tan cáo buộc Đức Chúa Trời bảo vệ Gióp (bao bọc tứ phía) là không công bằng và việc ấy khiến Sa-tan không thể chứng minh những lời cáo buộc của mình. Điều này cho thấy một số giới hạn hiện đang áp dụng với Sa-tan (các quy luật giao chiến) và rõ ràng Sa-tan đã cố ý làm hại Gióp.

Đức Chúa Trời đáp lại lời buộc tội của Sa-tan trước hội đồng trên trời bằng cách cho phép Sa-tan thử nghiệm lý thuyết của hắn, nhưng chỉ trong giới hạn. Đầu tiên, Ngài ban cho Sa-tan quyền lực trên “tất cả những gì Gióp có”, nhưng cấm làm tổn hại đến Gióp (*Gióp 1:12*). Sau đó, khi Sa-tan tuyên bố rằng Gióp chỉ quan tâm đến bản thân mình, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan làm khổ chính bản thân Gióp, nhưng không được hại đến mạng sống của Gióp (*Gióp 2:3–6*).

Sa-tan mang đến vô số tai họa cho gia đình Gióp, tuy nhiên trong mỗi trường hợp, Gióp vẫn tiếp tục ca tụng danh Ngài (*Gióp 1:20–22 và 2:9, 10*), làm sai lạc những lời buộc tội của Sa-tan.

Chúng ta học được nhiều điều ở đây, chẳng hạn như trong trận xung đột vũ trụ cũng có qui luật giao chiến của nó. Tòa án trên trời có những ranh giới (parameters) đặt ra để giải quyết những cáo buộc chống lại Đức Chúa Trời, nhưng Chúa làm thế nào có thể vi phạm các nguyên tắc thiêng liêng vốn có trong tình yêu, nền tảng của chính phủ Ngài và cách Ngài cai trị vũ trụ và các cư dân trong đó.

Những khung cảnh thiên đường ghi trong sách Gióp cho chúng ta những hiểu biết tuyệt vời về thực tế của cuộc thiện ác đấu tranh, và việc nó đang diễn ra thế nào trên địa cầu.

Kẻ Cai Trị Thế Gian Này (Tạm Thời)

Chúng ta đã thấy trong các bài học trước rằng, trong cuộc xung đột vũ trụ, Sa-tan và đồng bọn của hắn tạm thời được trao thẩm quyền đáng kể trên thế gian này, tuy bị giới hạn bởi một số quy luật giao chiến nào đó.

Những quy luật giao chiến này không chỉ hạn chế hành động của kẻ thù—ma quỷ và đồng bọn của hắn—mà cũng hạn chế hành động của Đức Chúa Trời trong việc loại bỏ hoặc giảm bớt tà ác (tạm thời) thuộc thẩm quyền của kẻ thù. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thất hứa, trong phạm vi những gì Ngài đã đồng ý với các quy luật giao chiến—do đó ma quỷ có được một số quyền cai trị có giới hạn và tạm thời—Đức Chúa Trời đã hạn chế đường lối hành động trong tương lai của Ngài (mà không làm giảm bớt quyền năng căn bản của Ngài).

Đọc Giăng 12:31, Giăng 14:30, Giăng 16:11, 2 Cô-rinh-tô 4:4 và Lu-ca 4:6. Những câu Kinh Thánh này dạy gì về sự thống trị của kẻ thù trên thế gian này?

Tân Ước nói đến sự xung đột giữa các vương quốc, vương quốc của ánh sáng và bóng tối, với bóng tối đến từ Sa-tan và sự phản loạn của hắn. Một phần sứ mạng của Đấng Christ là đánh bại vương quốc của Sa-tan: “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy diệt công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8).

Tuy nhiên, có những “quy luật” giới hạn những gì Đức Chúa Trời có thể làm trong khi vẫn trung thành với những nguyên tắc đằng sau sự cai trị của Ngài. Những giới hạn này bao gồm tối thiểu (1) việc ban cho các tạo vật quyền tự do ý chí và (2) các quy luật giao chiến theo giao ước, mà chúng ta hiện nay không được biết rõ. Những trở ngại và hạn chế này, ảnh hưởng đến hành động của Chúa và quan trọng đối với khả năng đạo đức của Đức Chúa Trời, trong việc giảm bớt và/hoặc loại bỏ ngay lập tức điều ác trên thế gian này. Vì vậy, chúng ta thấy tội ác và đau khổ vẫn tiếp tục diễn ra, một điều thực sự có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự hiện hữu hay sự tốt lành của Ngài. Tuy nhiên, một khi hiểu được bối cảnh của cuộc chiến ác đấu tranh, và những giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt ra trên cách Ngài sẽ đối phó với điều ác, chúng ta có thể hiểu rõ hơn chút nào lý do tại sao mọi việc lại diễn ra như hiện tại—ít nhất là cho đến chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời trên điều ác.

Việc Đức Chúa Giê-su gọi Sa-tan là “kẻ cai trị” thế gian này giúp chúng ta hiểu biết thế nào về sự hiện hữu của điều ác trên thế gian? Biết được rằng sự cai trị ấy chỉ là tạm thời an ủi chúng ta biết bao!

Giới Hạn và Qui Luật

Chủ yếu của cuộc vũ trụ thu hùng là sự tranh chấp về đức tính của Đức Chúa Trời, gây nên bởi những cáo buộc vu khống của ma quỷ chống lại sự tốt lành, công lý và chính quyền của Chúa.

Một cuộc xung đột như vậy không thể được giải quyết chỉ bằng với quyền lực. Thay vào đó nó cần phải có sự chứng minh.

Nếu những cáo buộc nghiêm trọng được đưa ra chống lại một người nắm quyền, cách tốt nhất (và có thể là duy nhất) để đánh bại những cáo buộc đó là cho phép một cuộc điều tra tự do, công bằng và công khai. Nếu những lời cáo buộc đe dọa toàn bộ chính phủ (của tình yêu), chúng không thể bị che đậy một cách đơn giản.

Tất cả những điều này giúp chúng ta hiểu hơn về sự tranh chấp toàn vũ trụ và sự liên hệ của nó đến vấn đề sự ác. Nếu Đức Chúa Trời cho một lời hứa, liệu Ngài có bao giờ thất hứa không? Dĩ nhiên là không. Nếu Đức Chúa Trời đồng ý với các quy luật giao chiến, hành động của Ngài trong tương lai sẽ bị hạn chế (về mặt đạo đức). Do đó, một số tội ác có thể rơi vào lãnh địa tạm thời của vương quốc bóng tối.

Đọc Mác 6:5 và Mác 9:29. Những câu Kinh Thánh này cho thấy gì về việc ngay cả hành động thiêng liêng cũng có thể liên quan mật thiết đến các yếu tố như đức tin và cầu nguyện?

Trong cả hai câu chuyện này, dường như có sự hiện diện của một số giới hạn hoặc quy luật giao chiến liên quan chặt chẽ đến những điều như đức tin và cầu nguyện. Ở những nơi khác trong Kinh Thánh chúng ta thấy rất nhiều bằng chứng rằng lời cầu nguyện đem lại sự khác biệt trong thế gian này: chúng mở đường cho Chúa hành động. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ sai lầm rằng đức tin và lời cầu nguyện là những yếu tố duy nhất. Có thể còn nhiều yếu tố khác mà có thể chúng ta chưa biết.

Điều này phù hợp với những gì chúng ta đã thấy trước đây về các quy luật giao chiến. Trong chừng mực Đức Chúa Trời cam kết hoặc đồng ý một số quy luật giao chiến, hành động trong tương lai của Ngài sẽ bị hạn chế (về mặt đạo đức). Do đó, một số tội ác có thể nằm trong lãnh địa tạm thời của vương quốc bóng tối.

Đọc Rô-ma 8:18 và Khải huyền 21:3, 4. Những câu Kinh Thánh này giúp bạn thế nào trong việc vững tin rằng mặc dù có nhiều điều chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể trông cậy vào Đức Chúa Trời, Đấng biết điều gì tốt nhất, muốn điều gì tốt nhất, và Ngài sẽ chấm dứt tà ác và mở ra một cõi hạnh phúc vĩnh cửu?

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC: Đọc Ellen G. White, “The Power of Satan,” tr. 341–347, trong *Testimonies for the Church*, tập. 1.

“Con người sa ngã là tù nhân hợp pháp của Sa-tan. Sứ mạng của Đấng Christ là giải cứu người ấy khỏi quyền lực của kẻ thù lớn. Con người có khuynh hướng làm theo những gợi ý của Sa-tan một cách tự nhiên, và họ không thể thành công chống lại kẻ thù khủng khiếp như vậy trừ khi Đấng Christ, Đấng Chinh Phục toàn năng, ngự trong họ, hướng dẫn những ham muốn của họ và ban cho họ sức mạnh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hạn chế quyền lực của Sa-tan. Sa-tan đi tới đi lui, đi lên đi xuống trên trái đất. Hắn không lơ là một giây phút nào vì sợ mất cơ hội hủy hoại các linh hồn. Điều quan trọng là dân sự Chúa phải hiểu điều này để họ có thể thoát khỏi cạm bẫy của hắn. Sa-tan đang chuẩn bị những chiêu trò lừa dối của hắn, để trong chiến dịch cuối cùng của hắn chống lại dân Chúa, họ có thể không hiểu rằng chính là hắn. 2 Cô-rinh-tô 11:14: ‘Nào có gì lạ, chính quí Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.’ Trong khi một số linh hồn bị lừa dối biện hộ rằng Sa-tan không hiện hữu, thì hắn đang bắt giữ họ, và làm việc qua họ một cách tích cực. Sa-tan biết rõ hơn dân sự Đức Chúa Trời rằng họ có thể có quyền năng trên hắn khi sức mạnh của họ ở trong Đấng Christ. Khi dân sự khiêm tốn cầu xin Đấng Chinh-Fục toàn năng giúp đỡ, nương cậy nơi Đấng Christ, thì người kém đức tin nhất cũng có thể thành công đẩy lùi Sa-tan và toàn thể đội binh của hắn. Hắn quá xảo quyệt để không đến một cách công khai, táo bạo, với những cạm bẫy của mình; vì làm vậy thì năng nhiệt đang ngủ yên của Cơ Đốc nhân sẽ trở dậy và người đó sẽ trông cậy vào Đấng Giải Cứu hùng mạnh và quyền năng. Nhưng Sa-tan đến không bị nhận diện và hoạt động dưới ngụy trang qua những kẻ không vâng lời, nhưng xưng mình là người tin kính.”—Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, tập 1, tr. 341.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. “Tù nhân hợp pháp của Sa-tan” có nghĩa gì? Có phải là ma quỷ có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với loài người không? Nếu không, tại sao không? Điều này liên quan thế nào đến điều mà chúng ta có thể gọi là “quy luật giao chiến” trong cuộc vũ trụ hư hùng?
2. Tại sao Đức Chúa Trời lại trao cho Sa-tan quyền lực trong cuộc tranh chấp vũ trụ, dù chỉ là tạm thời? Điều này cho chúng ta biết gì về cách Đức Chúa Trời trả lời những lời buộc tội của Sa-tan?
3. Bạn phản ứng thế nào với những người, ngay cả Cơ Đốc nhân, phủ nhận sự hiện hữu của Sa-tan như một cá nhân có thật? Mặc dù chúng ta không thể chứng minh sự hiện hữu của Sa-tan, nhưng bạn có thể thu thập bằng chứng nào có thể giúp ích cho một người đang bị lừa dối cách tinh vi?